



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๗๗๓

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

เนื่องจากบุคลากร สังกัดงานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ กองบริหารงานบริการวิชาการ ได้เกษียณอายุราชการ จึงทำให้บุคลากรลดลง ประกอบกับ ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้หารือร่วมกันแล้วมีมติเห็นชอบให้โยกย้ายบุคลากร ปรับเปลี่ยนชื่องานและปรับภาระหน้าที่ของหน่วยงานย่อยภายในกองบริหารงานบริการวิชาการ

คณะกรรมการออกแบบโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย โดยมีข้อเสนอแนะว่าเห็นควรปรับชื่อเป็น “งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่” ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน สังกัด กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จากชื่อเดิม งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ เป็นชื่อใหม่ “งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่”

๒. เห็นชอบให้ถ่ายโอนภาระหน้าที่ระหว่างหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน และมอบหมายให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรจัดทำประกาศของส่วนงานเกี่ยวกับการแบ่งภาระงานของหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในสังกัดต่อไป

๓. มอบหมายให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการโยกย้ายบุคลากรภายในส่วนงานของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ต่อไป

๔. มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายจัดทำประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ